



ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ)

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๑. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน, ภาควิชาความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบ ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑๓	นายอาทิตย์พงศ์ แสงพรม	
๐๒๔	นางสาวธัญธิดา วอทอง	
๐๓๔	นางสาวนวลอนงค์ เกษมสวัสดิ์	
๐๔๕	นางสาวเพชรพร พันธุ์ทอง	
๐๕๐	นางสาวศิริณญา วัลภา	
๐๕๓	นางศุภาวีร์ กองผ้าขาว	
๐๙๑	นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม	

หมายเหตุ : เป็นการเรียงลำดับตามหมายเลขประจำตัวสอบ

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

สอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP ๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cmp.ubu.ac.th เมนูข่าวสมัครงาน และ www.ubu.ac.th เมนูสมัครงาน หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๓๕๓๙๒๑

๔. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

จะเรียงลำดับจากผู้สอบที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าปรากฏว่าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้สอบที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลสอบแข่งขัน

๕. รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ให้ผู้สอบได้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ งานบริหารบุคคล ชั้น ๔ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี